

BÁO CÁO
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến
Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa VIII

Chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa VIII, từ ngày 10/6 đến ngày 15/6/2024, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo quy định. Trong đợt tiếp xúc này, có 50/50 đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri tại 92 điểm, với hơn 5.850 cử tri tham dự, có 564 lượt phát biểu ý kiến liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương; trong đó, nhiều ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã đã được lãnh đạo chính quyền hai cấp tiếp thu, trao đổi, giải trình và ghi nhận giải quyết theo thẩm quyền. Trên cơ sở báo cáo của 15 Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri¹ như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Cử tri và Nhân dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân ổn định và từng bước được cải thiện; kỷ cương, kỷ luật hành chính từng bước đi vào nề nếp, ổn định. Đặc biệt, đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kêu gọi, thu hút nhiều Nhà đầu tư lớn, đây là những tín hiệu đáng mừng, góp phần tạo đột phá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và Nhân dân trong tỉnh còn băn khoăn, lo lắng một số vấn đề về công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực như: đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng, quản lý đô thị có mặt còn hạn chế; tình trạng quá tải, thiếu nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện còn diễn ra, nhất là việc thực hiện chuyển tuyến khám, chữa bệnh trong thời gian qua còn đang bất cập; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhưng tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng so với

¹ Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Công văn số 171/HĐND-VP ngày 21/6/2024 đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cho cử tri biết.

cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả... Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sớm làm rõ nguyên nhân hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế của tỉnh, để có giải pháp khắc phục và tạo sự bứt phá kinh tế của tỉnh, nhất là trong ngành công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng lúa, gạo để xuất khẩu sang thị trường nước ngoài...

II. MỘT SỐ LĨNH VỰC CỬ TRI QUAN TÂM

1. Lĩnh vực kinh tế

1.1. Về nông - lâm - thủy sản

- Cử tri đề nghị sớm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan về tình trạng tôm hùm, cá chết ở một số nơi trên địa bàn thị xã Sông Cầu vừa qua và chậm triển khai thực hiện Quy hoạch nuôi trồng thủy sản, quy hoạch khu vực nuôi tôm hùm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát các khu vực nuôi, trồng thủy sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian qua, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, cấm khai thác đánh bắt thủy sản bằng hình thức nghề lưới kéo, lưới giã cào tại một số địa phương, đã gây hủy hoại môi trường biển. Tuy nhiên qua theo dõi, vẫn còn một số địa phương ở các huyện, thị xã ven biển vẫn còn hoạt động bình thường (*như phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu có khoảng 374 tàu vẫn còn hành nghề lưới kéo, lưới giã cào thì không được xử lý*); không đánh bắt đúng ngư trường theo giấy phép (*giấy phép khai thác vùng lộng nhưng đi đánh bắt xa bờ*), không ghi nhật ký chuyên biển, không vào đúng bến, cảng chỉ định, đánh bắt hủy diệt (*nghề lưới giã cào*), tàu cá “3 không” vẫn xuất bến... nhưng chưa bị xử lý nghiêm minh (*nhiều trường hợp vi phạm đến 4 - 5 lần nhưng chỉ cảnh cáo, nhắc nhở*) là chưa công bằng, tạo sự so bì trong nội bộ ngư dân, chủ tàu cá, ảnh hưởng đến chủ trương chung của Nhà nước. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kịp thời xử lý, đảm bảo quyền lợi của người dân, có biện pháp quyết liệt hơn để bảo vệ nguồn thủy sản bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện tạo điều kiện cho 43 phương tiện đánh bắt dưới 14m của phường Phú Đông được cải hoán để lắp thiết bị giám sát hành trình, tiếp tục vươn khơi bám biển, hưởng các quyền lợi hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn khảo sát, nghiên cứu mở rộng diện tích trồng tại cánh đồng trạm bơm Buôn Lé để cho người dân có điều kiện tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân tộc thiểu số; rà soát, triển khai nhân rộng các mô hình phát triển cây ăn trái, hầu hết chỉ dừng lại ở mô hình điểm tại một số địa phương. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh, đổi

với lĩnh vực chăn nuôi - thú y chỉ áp dụng cho các vật nuôi, như: gà, vịt, chim bồ câu, chim cú, lợn, trâu, bò, dê, thỏ. Vì trên thực tế người dân đã chăn nuôi các con vật khác, rất hiệu quả như nuôi dúi, chồn hương... nhưng không được hưởng thụ chính sách theo Quyết định này.

- Cử tri tiếp tục phản ánh Trạm nước sạch trên địa bàn thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3 cung cấp nước sinh hoạt không đảm bảo hợp vệ sinh cho người dân. Vấn đề trên đã được UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 108/BC-UBND ngày 31/5/2024 là hiện đã cấp nước ổn định, đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, cử tri cho rằng trạm cấp nước này vẫn cung cấp nước sinh hoạt không đảm bảo hợp vệ sinh cho người dân, nước được bơm trực tiếp từ sông, xử lý hệ thống lắng, lọc không tốt, lúc trời mưa nước sông đục... nên nước không đảm bảo vệ sinh phục vụ cho người dân. Vì vậy, cử tri đề nghị UBND tỉnh kiểm tra thực tế có đúng với nội dung trả lời tại báo cáo của UBND tỉnh không.

- Cử tri một số địa phương, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện một số nội dung như sau:

(1). Đề nghị chỉ đạo xây dựng kế hoạch khảo sát, đầu tư bờ kè taluy hai bên bờ kênh N1 (đoạn qua xã Hòa Quang Nam), kênh chính Bắc đoạn từ cầu Máng trở xuống, để đảm bảo nguồn nước tưới; kịp thời, nạo vét, khơi thông lòng mương, bê tông hóa kênh mương 19/5 từ trạm bơm đến Sông Cạn; hệ thống kênh mương phục vụ tưới, tiêu tuyến mương tiêu Rộc Đãng đến phường Hòa Hiệp Bắc bị bồi lấp không thoát nước vào mùa mưa, mùa hè bị đọng nước gây ô nhiễm môi trường... các nội dung này, cử tri đã nhiều lần kiến nghị, nhưng đến nay chưa được quan tâm giải quyết, dứt điểm và trả lời cho cử tri.

(2). Cử tri đề nghị Công ty phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan trong việc đảm bảo nguồn nước tưới tại các cánh đồng khu vực cuối nguồn ở thôn Minh Đức, thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến; khu tưới cánh đồng lúa ở xã Hòa Đồng đang thiếu nước trầm trọng (do nằm ở cuối nguồn của hệ thống kênh tưới thủy nông Đồng Cam), nên không có đủ nguồn nước phục vụ tưới, cần phải xây dựng trạm bơm để người dân kịp thời gieo sạ đúng lịch thời vụ. Đồng thời, kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng người dân bỏ rác thải, xác súc vật chết xuống kênh mương thủy nông Đồng Cam từ huyện Phú Hòa trôi xuống phía hạ lưu cánh đồng Phường 9, gây mất vệ sinh môi trường.

(3). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, địa phương kiểm tra, rà soát bản giao 02 công trình: phần kênh chính đầu mỗi trạm bơm điện Đồng Ngõ và Trạm bơm điện Phú Hữu và 2.895m của Kênh N2 thuộc hệ thống kênh nhánh của kênh An Sang - Phú Hữu, xã Hòa Thịnh cho Công ty quản lý, vận hành khai thác phục vụ tưới, tiêu được đảm bảo thuận lợi, có kinh phí hàng năm để duy tu, sửa chữa trong thời gian đến. Vì hiện nay đang xuống cấp, hư hỏng nặng không đảm bảo an toàn hệ thống nước tưới.

2.2. Về đầu tư - xây dựng

- Trong thời gian qua, tỉnh ta rất quan tâm đến công tác quản lý đất đai, tuy nhiên, có rất nhiều khu đất đã đầu tư hoàn thiện mặt bằng (như: khu đất Bắc Trần Phú, khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa); khu đất tại địa chỉ số 80 Nguyễn Huệ (xây dựng Khách sạn Phú Khánh Việt) bị bỏ hoang rất lâu, lãng phí tài sản của doanh nghiệp và Nhà nước và một số công trình các cơ quan không còn sử dụng,... tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ từ khi có quy hoạch mở rộng, nâng cấp đến nay đã lâu nhưng chưa triển khai; dự án xây dựng đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường Trần Phú (giai đoạn 1); sớm hoàn thành tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà... Đồng thời, trình cấp có thẩm quyền đầu tư tuyến Cao tốc nối tỉnh Phú Yên với các tỉnh Tây nguyên để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Cử tri phản ánh, hiện nay tại Công viên Hồ Sơn cây xanh không đủ che mát, thiếu ánh sáng trang trí vào ban đêm, đã được đầu tư hoàn chỉnh chưa, cơ quan nào đang quản lý công trình này. Đồng thời, quy hoạch làn đường dành riêng cho cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy (sau lưng Rạp chiếu phim Hưng Đạo và Trạm y tế Phường 3) để phòng ngừa nếu có sự cố về công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong khu vực này.

- Các bãi biển trên địa bàn xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu rất đẹp, thích hợp cho việc triển khai các dự án du lịch, nghỉ dưỡng phục vụ cho du khách; thời gian qua có một số Nhà đầu tư đã đăng ký triển khai các dự án du lịch tại các vị trí này, nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào triển khai thực hiện dự án. Vì vậy, cử tri đề nghị UBND tỉnh rà soát, đôn đốc các Nhà đầu tư đã đăng ký đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án, tránh tình trạng dự án treo như hiện nay.

- Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng tiến hành khảo sát, đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông từ suối bi Bà Thiết đến suối Mè Gà thôn Long Mỹ, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân có chiều dài khoảng 1.500m; bố trí kinh phí đầu tư xây dựng Kè chống xói lở bờ hữu sông Ba, đoạn đi qua địa bàn xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa để chống xói lở, bảo vệ khu dân cư và đất nông nghiệp của người dân sống trong khu vực này.

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, hỗ trợ và tạo điều kiện cho Nhà đầu tư tiếp tục thi công công trình khu phố chợ Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa đảm bảo theo quy định; sớm có kế hoạch xây dựng cơ sở/hệ thống cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh để Nhân dân các xã Hòa Xuân Đông, Hòa Tân Đông đăng ký sử dụng, để đảm bảo yêu cầu cần đạt (tiêu chuẩn) của xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian đến. Đồng thời, sớm có kế hoạch triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội theo chủ trương, chính sách của Quốc hội, Chính phủ để tạo điều kiện cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và lực lượng vũ trang... được mua nhà ở, ổn định cuộc sống nhằm phục vụ công tác về lâu dài.

1.3. Về giao thông vận tải

- Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành giao thông vận tải quan tâm đầu tư xây dựng cầu bắt qua Sông Ba từ đường ĐH25 thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa qua thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa; khắc phục điểm sạt lở tại km11+200 trên tuyến đường ĐT. 641 (*đèo Con Cá, thôn Tân An, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân*); xây dựng cầu vượt sông Kỳ Lộ từ xã Xuân Sơn Nam qua xã Xuân Sơn Bắc tại thôn Tân An, xã Xuân Sơn Nam và thôn Tân Bình xã Xuân Sơn Bắc (*chiều dài khoảng 700m*); xây dựng cầu vượt sông Cô từ thôn Long Mỹ đi thôn Long Hòa xã Xuân Long (*chiều dài khoảng 200m*). Đồng thời, lắp đặt các biển báo giới hạn tốc độ ở các khu vực đông dân cư trên tuyến đường ĐT.647 đi qua xã Xuân Phước, Xuân Quang 1, Phú Mỹ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi kết nối giao thương, vận chuyển nông sản hàng hóa vào mùa mưa, thúc đẩy phát triển kinh tế của các địa phương.

- Hiện nay, tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Gành Đá Dĩa lưu lượng xe đi lại quá nhiều thường xuyên kẹt xe, không đảm bảo an toàn giao thông phục vụ cho khách tham quan. Vì vậy, cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư tuyến đường dẫn kết nối từ nút giao QL1A với tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua huyện Tuy An với tuyến đường bộ ven biển Phú Yên. Đồng thời, rà soát, kiểm tra triển khai quy hoạch tuyến đường dọc ranh giới phía Bắc của Công ty Dịch vụ tổng hợp giao thông vận tải GS Cao Nguyên với quy mô dài 0,5km, rộng 2m để trả lại tuyến đường giao thông trước đây, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia vận chuyển nông sản và thực hiện đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành giao thông vận tải làm việc với các đơn vị thiết kế, thi công đối với dự án đường bộ Cao tốc Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Phú Yên cần xem xét, tính toán độ cao của cống chui Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam (*đoạn phía trên, gần cầu Cai Tiên*) để đảm bảo cho các loại phương tiện xe có tải trọng lớn, xe chữa cháy... mở lại đường giao thông nội đồng trước đây (*tại xứ Đồng Đìa - thuộc Hợp tác xã 3*) để bà con vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp phục vụ cho vụ mùa đảm bảo thuận lợi.

- Đề nghị ngành giao thông vận tải tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết một số nội dung liên quan đến các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Phú Yên, cụ thể: kiểm tra, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông (*đèn xanh, đèn đỏ*) tại điểm giao giữa tuyến đường từ xưởng may An Thịnh (*xã Hòa An*) đi xã Hòa Trị với Quốc lộ 25; điểm giao giữa ĐH25 với Quốc lộ 25 (*khu vực chợ Phong Niên*); điểm giao giữa ĐH22 với đường Hải Dương; nâng cấp, mở rộng, lắp biển báo, gờ giảm tốc độ tại tuyến đường Quốc lộ 19C (*đoạn qua điểm trường thôn Hòa Sơn, xã Sông Hình, huyện Sông Hình*). Đồng thời, có kế hoạch đầu tư mở rộng, nâng cấp hai bên lề đường đối với một số đoạn tuyến thuộc Quốc lộ 25 (*đoạn qua địa phận Phú Hòa*); hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 25 (*đoạn qua Buôn Lê B, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa*) và hệ thống thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 1A từ quán

cà phê Ngõ đôi diện Trạm y tế Xuân Đài (*phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu*) đến cống bà Hòn dài khoảng 150m. Vì hiện nay, trên các tuyến đường này có lưu lượng xe lưu thông lớn, đường hẹp, phức tạp, thường xuyên xảy ra va chạm giao thông, gây mất an toàn giao thông cho phương tiện, người.

1.4. Về tài nguyên và môi trường

- Cử tri phản ánh, hiện nay đất rừng nằm xen kẽ trong khu dân cư, chiếm diện tích rất lớn nên gây khó khăn cho người dân trong việc chuyển mục đích sử dụng đất sang các loại đất khác; đối với các hộ dân được Nhà nước giao đất nông nghiệp và công nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất vượt hạn mức 02 ha theo điểm b, khoản 1 Điều 129 Luật Đất đai năm 2013, nên không thể thực hiện các quyền về đăng ký biến động đất đai, như: chuyển nhượng, tặng, cho, thế chấp... nên gây khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục về đất đai. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra đảm bảo phù hợp tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo theo quy định.

- Hiện nay, tình trạng thiếu vật liệu cát, đất để phục vụ xây dựng trong Nhân dân rất lớn, dẫn đến có thời điểm đẩy giá bán lên rất cao, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng cần rà soát, sớm cấp phép khai thác các mỏ cát, mỏ đất vật liệu xây dựng thông thường để đáp ứng nhu cầu của người dân. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt về công tác quản lý khoáng sản tại địa phương, đặc biệt là quản lý các mỏ cát trên địa bàn xã An Phú; nghiên cứu có giải pháp để có nguồn cung cấp cát, vật liệu xây dựng thông thường để phục vụ xây dựng của Nhân dân.

- Cử tri xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa phản ánh, những hộ dân trong xã đã thực hiện tốt việc giao đất cho các cơ quan, đơn vị thực hiện thi công dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm, nhưng công tác đền bù hỗ trợ vẫn còn tồn tại, một số hộ từ năm 2019 đến nay, chưa được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, cử tri đã nhiều lần kiến nghị đến UBND huyện và các cơ quan, đơn vị chức năng của huyện Tây Hòa nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Vì vậy, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, thông tin cho cử tri biết có nhận được tiền bồi thường hay không.

- Cử tri phản ánh, vấn đề vệ sinh môi trường liên quan đến Công ty TNHH trang trại Bò sữa công nghệ cao Phú Yên được xử lý không tốt, dẫn đến một số loại côn trùng như: ruồi, muỗi... và mùi hôi phát ra từ trang trại nuôi bò này rất nhiều, nên ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của người dân; mặc dù người dân đã ý kiến nhiều lần nhưng chưa được khắc phục. Vì vậy, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm, đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo kiểm tra việc xả chất thải của Công ty cổ phần An Hưng (*231 Nguyễn Tất Thành, Phường 8*), có hiện tượng xả khói đen, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống khu vực xung quanh.

1.5. Về lĩnh vực thuế, ngân hàng và điện lực

- Theo báo chí phản ánh bà Võ Thị Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo đang còn nợ thuế Nhà nước 184,6 tỷ đồng, vì sao để doanh nghiệp nợ thuế với số tiền lớn, dẫn đến không có khả năng trả nợ trong thời gian dài không có khả năng trả, đề nghị có biện pháp để giải quyết, xử lý như thế nào đối với số tiền còn nợ này, để đảm bảo chống thất thu thuế của Nhà nước. Đồng thời việc thu thuế đất phi nông nghiệp vẫn còn một số bất cập, vướng mắc, quy trình lập sổ bộ chưa được cụ thể... Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành thuế có hướng dẫn cụ thể, thông tin cho cử tri biết thời gian trả nợ thuế của doanh nghiệp trong thời gian là bao nhiêu năm, để thực hiện đảm bảo theo quy định.

- Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, quản lý tốt hơn việc bán Bảo hiểm bắt buộc đối với xe gắn máy trên địa bàn tỉnh (cụ thể: đơn vị, cá nhân nào cũng có thể bán được, người dân chỉ mua với mức giá 20.000 đồng - 30.000 đồng cho 01 bảo hiểm xe máy, nhưng ghi trên mệnh giá là 79.000 đồng/năm), điều này khiến người dân hoang mang, trách nhiệm của các đơn vị bán tham gia bảo hiểm trong việc chi trả khi có tai nạn xảy ra.

- Cử tri đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với ngành ngân hàng tiếp tục quan tâm, có biện pháp giải quyết một số nội dung như: hỗ trợ giảm lãi suất cho người dân khi vay vốn phát triển kinh tế ở địa phương tại các ngân hàng thương mại, vì hiện nay là quá cao; tình trạng người dân phải mua bảo hiểm rủi ro khi đi vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn vẫn diễn ra thường xuyên, trừ thẳng vào tiền vay của người dân là chưa đúng quy định; thực hiện thủ tục đáo hạn các hợp đồng vay, có tình trạng nhân viên ngân hàng đề nghị đưa tiền cho người dân nộp vào, sau đó làm thủ tục cho người dân đáo hạn và lấy tiền phần trăm, gây những nhiễu; đề nghị quan tâm lắp đặt trụ ATM của các ngân hàng thương mại tại trung tâm các xã nông thôn, miền núi; nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chuyển tiền qua điện thoại thông minh, nhất là thủ tục chuyển khác ngân hàng không đảm bảo kịp thời, thường bị hồi tiền lại,...

+ Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên xem xét việc tiền gửi tiết kiệm của các hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thông qua đơn vị ủy thác Hội liên hiệp Phụ nữ phường, xã, nếu số dư tiền lãi gửi tiết kiệm của hộ vay vốn trên 1.000.000 đồng thì cho chuyển từ tiền lãi tiết kiệm của hộ vay sang khấu trừ nợ gốc để giảm nợ gốc và giảm tiền lãi vay, vì đa số hộ vay thuộc đối tượng khó khăn. Đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn vốn vay chính sách để chuyển đổi nghề cho ngư dân khai thác chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy hải sản, trong đó, có nghề lưới kéo, lưới giã cào... có chính sách tạo điều kiện cho ngư dân được chuyển hướng nghề nghiệp, đào tạo việc làm đảm bảo ổn định đời sống.

- Cử tri đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với ngành điện lực quan tâm xây dựng đường dây điện 0,4 kV vượt quốc lộ 1A từ quán bán hải sản Đồng Khê đến quán cà phê Lê Viên và tuyến từ nhà ông Đào Lừa đến nhà ông Lê Tục thuộc khu phố Tân

Thanh để người dân sử dụng an toàn. Chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, thông tin cho cử tri biết có giám sát việc thực hiện tính chỉ số điện tiêu dùng của người dân thông qua hệ thống điện tử (*không như trước đây là phân về từng tổ, đội đến ghi trực tiếp tại các công tơ điện*); việc tổng hợp, chốt chỉ số điện qua hệ thống điện tử, nếu có xảy ra sai sót, sai chỉ số thì cơ quan nào phát hiện, người dân có kiểm tra, theo dõi đối chiếu thông tin đảm bảo đúng quy định.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

2.1. Về chế độ, chính sách, lao động

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, kiểm tra kịp thời giải quyết chế độ trợ cấp theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 Quy định chế độ, chính sách đối với Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 (*các hồ sơ đã gửi từ năm 2023*), nhưng đến nay chưa được giải quyết; có chính sách hỗ trợ, không thu hồi tiền của người nuôi các đối tượng là người bị bệnh đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định; vì do, người nuôi đã chết trước người bệnh, nhưng gia đình không đến khai báo để thay đổi người nuôi, vẫn còn trong danh sách nhận tiền (*có hơn 10 trường hợp tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa*) nên vẫn nhận số tiền 360.000 đồng/tháng. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng kịp thời hướng dẫn quy trình, thủ tục chuyển đổi người nuôi mới thay người nuôi đã chết, để đảm bảo thực hiện đúng đối tượng được hưởng.

- Hiện nay, việc cấp tiền trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội không dùng tiền mặt thông qua tài khoản thẻ ATM là chưa phù hợp với điều kiện huyện miền núi, các xã không có trụ ATM để thực hiện rút tiền; trong khi đó, tiền trợ cấp hàng tháng thì ít, nhưng phải đi đến trung tâm có trụ ATM thì quá xa, bất tiện; việc sử dụng thẻ đối với các người già rất khó khăn,... Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành lao động, thương binh - xã hội thực hiện chi trả bằng tiền mặt hoặc ngành ngân hàng phải đầu tư xây dựng trụ ATM tại trung tâm các xã để phục vụ người dân đảm bảo.

2.2. Về lĩnh vực y tế

- Đa số cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo ngành y tế phối hợp ngành Bảo hiểm xã hội quan tâm tạo điều kiện cho người dân được chuyển tuyến từ trạm y tế cơ sở (*cấp xã, cấp huyện*) chuyển tuyến đến các bệnh viện tuyến tỉnh như trước đây, để thuận lợi cho người dân khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Vì người bệnh ở các xã gần trung tâm thành phố Tuy Hòa khi chuyển tuyến đến các bệnh viện tuyến tỉnh gần hơn là đến các Trung tâm y tế tuyến huyện. Đồng thời, người dân cũng kiến nghị được lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại tuyến tỉnh (*Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh*) để thuận tiện trong vấn đề khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh lý của bệnh nhân.

- Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế chưa được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết dứt điểm, thường xuyên diễn ra tại các cơ sở y tế, các bệnh viện tuyến tỉnh, nhất là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, như: Khoa y học cổ truyền, nội tim mạch,... Quy trình tiếp nhận hồ sơ tại Phòng khám làm thủ tục cho người đến khám bệnh chậm, chưa khoa học, dẫn đến ùn tắc khi làm thủ tục, người bệnh phải chờ đợi lâu, đòi hỏi người dân cung cấp thông tin rất rườm rà (*như: các giấy tờ, thông tin, cân nặng, chiều cao...*) đã cung cấp trước đây. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành y tế rà soát, chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục tình trạng nêu trên để tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh.

- Đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế cho các trạm y tế phường, xã hiện nay đã cũ, xuống cấp và đảm bảo thuốc cho người dân; các trạm y tế kết hợp giữa chữa trị đông y và tây y để phục vụ người dân trong việc khám chữa bệnh ban đầu; cần quan tâm bố trí bác sỹ về làm việc tại các trạm y tế xã để đảm bảo nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, nhất là các trạm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, cách xa các trung tâm y tế cấp huyện. Đồng thời, các bệnh nhân có cùng bệnh lý nhưng phác đồ thuốc điều trị bệnh tại các tuyến y tế lại khác nhau, vì vậy, đề nghị ngành y tế kiểm tra, rà soát để đưa ra phác đồ điều trị giống nhau từ các cơ sở y tế tuyến huyện, tránh tình trạng xin chuyển tuyến, vượt tuyến, gây quá tải tuyến trên.

- Việc giám định xác định mức độ người bị tâm thần để được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, thủ tục quá rườm rà, có trường hợp bắt buộc phải đưa đi giám định tại Trung tâm giám định y khoa Đà Nẵng, nên kinh phí, điều kiện đi lại của người bệnh rất khó khăn. Vì vậy, cử tri đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo ngành y tế rà soát các thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh thực hiện giám định tại Trung tâm giám định Y khoa tỉnh Phú Yên.

- Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành y tế kiểm tra, xử lý tình trạng thu tiền của các xe cá nhân của người bệnh, xe taxi chở bệnh nhân cấp cứu hoặc đón bệnh nhân khi vào trong khuôn viên Bệnh viện Sản – Nhi là không đúng quy định; kiểm tra, thanh tra các hoạt động khám bệnh tại Phòng khám bác sỹ Nguyễn Đức Tố (*địa chỉ 266, Trần Hưng Đạo, Phường 4*) có đảm bảo đúng quy định không, việc thu tiền không có hóa đơn, biên lai thu tiền,... (*chỉ ghi số tiền thu trên tờ giấy nhỏ*), diện tích các phòng khám quá nhỏ, chật hẹp (*cụ thể như phòng khám của bác sỹ Nhật,...*) không đảm bảo vệ sinh theo quy định.

2.3. Về thông tin, truyền thông, văn hóa và du lịch

- Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan kiểm tra quy trình cấp phép xây dựng, lắp đặt trạm thu phát sóng viễn thông BTS tại địa chỉ 284 đường Bà Triệu, Phường 7, có đúng quy định không (*trong khi lấy ý kiến người dân không đồng tình, không thống nhất, nhưng các đơn vị, tổ chức xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng*), đề nghị các cơ quan có chức năng kiểm tra, đo đạc mức thu

phát sóng của trạm viễn thông BTS này có ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân sống quanh khu vực này hay không.

- Hiện nay, các chủ tàu đánh bắt cá xa bờ có lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS) của các nhà mạng viễn thông VNPT Phú Yên và Viettel Phú Yên, thời gian qua, có một số tàu thường xuyên mất kết nối giám sát hành trình, do lỗi kết nối của các nhà mạng viễn thông cung cấp nói trên, nhưng khi người dân liên hệ với 02 đơn vị trên để kiểm tra, sửa chữa, khắc phục thì không được hỗ trợ, không chịu trách nhiệm khi tàu mất kết nối hành trình. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý vấn đề này, đảm bảo quyền lợi cho ngư dân.

- Công trình kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Lãm Làng Phú Lâm hiện đang xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ sập đổ, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền rà soát, kiểm tra công trình này để sớm có kế hoạch sửa chữa để đảm bảo an toàn, giữ gìn di tích được tôn tạo lưu giữ cho đời sau. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng xem xét về vị trí và địa điểm xây dựng Di tích lịch sử chiến thắng Đường 5 trên địa bàn huyện Tây Hòa đảm bảo phù hợp với lịch sử chiến thắng của quân và dân Tây Hòa ở trận đánh này.

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao quan tâm, xem xét tổ chức gặp mặt các quân nhân đã từng tham gia giải phóng tỉnh Phú Yên vào năm 1975, nhân Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Phú Yên (01/4/1975-01/4/2025); bố trí thời lượng phát sóng để thường xuyên phát sóng chương trình dân ca Bài chòi để tuyên truyền văn hóa của địa phương trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để cử tri theo dõi, phát huy giá trị văn hóa ở địa phương; tập trung đầu tư đúng mức môn thể thao có thành tích cao, nhất là môn bóng đá, có kế hoạch thành lập các câu lạc bộ bóng đá trẻ để thu hút, đào tạo, huấn luyện các vận động viên để phát triển bộ môn thể thao này, để tham gia các giải bóng đá chuyên nghiệp trong khu vực và cả nước.

3. Lĩnh vực xây dựng chính quyền, an ninh trật tự

3.1. Về xây dựng chính quyền

- Hiện nay công tác phòng, chống tham nhũng cả nước nói chung và tỉnh Phú Yên đang được triển khai thực hiện rất tốt, đề nghị tăng cường chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa công tác phòng chống lãng phí, nhất là lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản (*tránh xây dựng xong công trình nhưng không đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả như tại các khu vực chợ, các khu tái định cư, ...*). Cử tri đề nghị UBND tỉnh có giải pháp sắp xếp, cải tạo các công trình không còn sử dụng trên tuyến đường ven biển để đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường của thành phố (*cụ thể: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trường Chính trị tỉnh cũ...*). Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, giải quyết trường hợp ông Huỳnh Lự - KP3, phường Phú Đông về vấn đề hỗ trợ đền bù, tái định cư thuộc dự án hạ

tăng kỹ thuật khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1) có văn bản trả lời cho ông theo quy định.

- Đề nghị UBND tỉnh đánh giá việc triển khai thực hiện nội dung đưa Bộ phận Một cửa phường, thị trấn vào làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, vì quá trình thực hiện đã nảy sinh nhiều vướng mắc, hạn chế, gây phiền hà cho người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ thôi việc cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn buôn, khu phố theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh là rất thấp, có chính sách phù hợp, để động viên và đảm bảo quyền lợi tương xứng với quá trình cống hiến của những người làm việc không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn khu phố; tính phụ cấp đặc thù, phụ cấp thâm niên đối với chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS các phường, xã theo mức lương hiện hành từ tháng 7/2023 là 1.800.000 đồng, nhưng hiện nay vẫn còn tính theo mức lương cũ là 1.490.000 đồng theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là chưa đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

- Việc chi phụ cấp cho cán bộ y tế theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, trong đó có quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở và được áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2023 đến nay vẫn chưa được hỗ trợ. Vì vậy, cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan có liên quan sớm chi trả chế độ trên theo quy định.

- Việc phân định ranh giới địa giới hành chính giữa thôn Hảo Danh, xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu và thôn Bình Chính, xã An Dân, huyện Tuy An đã kiến nghị nhiều lần từ năm 2018 cho đến nay, nhưng chưa được các cấp giải quyết và thông tin cho cử tri biết. Vì vậy, cử tri kiến nghị UBND chỉ đạo các sở, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét, sớm giải quyết cho người dân ổn định.

- Cử tri xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm thực hiện chi trả trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở cho các đối tượng là giáo viên nhận công tác trước năm 2017 tại các trường trên địa bàn xã Suối Trai theo đúng quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. Về kiến nghị trên, được UBND tỉnh trả lời²: *từ ngày 01/12/2019, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa đã thực hiện chi trả trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở theo đúng quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức khi đến nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn*

² Báo cáo số 264/BC-UBND ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri về triển khai thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

vi thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, cử tri tiếp tục phản ánh đến nay số đối tượng giáo viên trên vẫn chưa được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở theo Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra và trả lời cho cử tri biết.

- Đa số cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, có văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 38/2023/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của HĐND tỉnh³, cụ thể như sau:

(1). Có văn bản thống nhất đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố có trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung học chuyên nghiệp hoặc có giấy xác nhận chương trình đào tạo tương đương trung cấp để xác định việc thực hiện chi trả phụ cấp tăng thêm hàng tháng theo Nghị quyết số 38/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

(2). Kịp thời hướng dẫn, giải thích cụ thể các nội dung quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 38/2023/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của HĐND tỉnh để UBND các xã có cơ sở áp dụng đúng, thực hiện đầy đủ các quy định, nhằm bảo đảm quyền lợi của người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

(3). Nghiên cứu xem xét, quy định thời gian làm việc cụ thể của người hoạt động không chuyên trách, vì hiện nay người hoạt động không chuyên trách làm việc 02 buổi/ngày, nhưng không được hỗ trợ tiền xăng xe và các chế độ chính sách khác như cán bộ công chức.

- Đa số cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các sở, ngành một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Cụ thể:

(1). Theo dự thảo Nghị quyết, có quy định: Tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: ... Đối với khu phố có dưới 500 hộ dân, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được bố trí 05 thành viên; trường hợp khu phố có từ đủ 500 hộ dân trở lên, thì cứ đủ 100 hộ dân có thể được bố trí thêm 01 thành viên nhưng tối đa không quá 07 thành viên. Cử tri kiến nghị xem xét, chỉ đạo các cấp có thẩm quyền quyết định khi thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thì xem xét sắp xếp, bố trí giữ nguyên số lượng thành viên đang hoạt động của Tổ bảo vệ Dân phố.

(2). Tại điều 3, mục 2, điểm a: Đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, buôn: ít nhất 3 thành viên là chưa phù hợp. Vì vậy, đề nghị xem xét nghiên cứu theo hướng: Thôn có đông dân số thì số lượng thành viên phải nhiều hơn thôn có ít dân số.

³ Quy định chức danh, nhiệm vụ chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố; mức hỗ trợ và phụ cấp nhiệm vụ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

(4). Điều 4: mức hỗ trợ thấp hơn mức hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh mà lực lượng Công an bán chuyên trách hiện hưởng. Cử tri đề nghị xem xét hỗ trợ bằng mức hiện hưởng của Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh hoặc cao hơn.

(5). Căn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Bộ Công an có Ban hành thông tư 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Công an tỉnh có Công văn số 2236/CAT ngày 5/6/2024 hướng dẫn kiện toàn Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và chuẩn bị ra mắt Tổ an ninh trật tự ở thôn, khu phố từ ngày 01/7-15/7/2024. Tuy nhiên, theo dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ an ninh trật tự ở thôn 03 thành viên, khu phố 5 thành viên là không phù hợp. Nếu là xã phức tạp về ANTT hoặc xã Loại I mỗi thôn là 03 Công an thôn, đồng thời có 01 Đội trưởng và 01 Đội phó đang hưởng phụ cấp tại ngân sách xã, xã Loại II chỉ giảm đi 01 Công an thôn mà đánh đồng trung bình mỗi xã 01 tổ ở thôn chỉ 03 thành viên là không phù hợp, thế là không tăng mà lại giảm về số lượng thành viên đang hưởng trợ cấp trong lực lượng ANTT rất khó cho công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở trong tình hình hiện nay.

(6). Mức trợ cấp thường xuyên tối thiểu vùng với tỉ lệ phần trăm thấp so với phụ cấp hiện tại đối với tổ trưởng, tổ phó và thành viên (nếu là Công an thôn bán chuyên trách hiện nay nhận là 1.800.000đ); Tổ trưởng theo dự thảo Nghị quyết là: 50% lương tối thiểu vùng III (1.820.000đ). Tổ phó là: 40% lương tối thiểu vùng III (1.456.000đ), thành viên 30% lương tối thiểu vùng III (1.092.000đ). Như vậy không đáp ứng được nhu cầu thiết yếu tối thiểu cho 01 người cán bộ cán bộ không chuyên trách trong lực lượng ANTT ở cơ sở. Vì vậy, cử tri kiến nghị tăng thêm về thành viên mỗi tổ ở thôn thuộc xã loại II thêm 01 thành viên, thôn thuộc xã loại I thêm 02 thành viên. Đồng thời tăng mức phụ cấp thấp nhất tối thiểu của thành viên là 50% lương tối thiểu vùng III (1.820.000đ).

3.2. Về an ninh trật tự

Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nếu có, chấn chỉnh việc thực thi công vụ phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, vì hiện nay lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra kiểm soát trên một số tuyến đường, nhưng vẫn không ngăn chặn xử lý được tình trạng xe chờ quá khổ, quá tải đi hiện ngang trên đường qua địa phận huyện Sơn Hòa, vấn đề này minh chứng cho việc các tuyến đường được tu bổ, sửa chữa định kỳ hàng năm nhưng liên tục bị hư, hỏng tiềm ẩn rất lớn về tai nạn giao thông.

4. Nhiều cử tri đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành một số nội dung như sau:

- Đề nghị quan tâm, xem xét sớm trình Quốc hội sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo quyền lợi của người dân trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, vì đối với lãi của hợp tác xã chia cho cổ đông (*lợi tức*) thu thuế trước khi chia là không hợp lý.

- Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam quan tâm đến việc thực hiện tăng lương hưu cho cán bộ hưu trí đảm bảo, phù hợp theo lộ trình cải cách tiền lương của cán bộ, công chức Nhà nước, nhất là quan tâm đối với các đối tượng nghỉ hưu trước năm 1984, vì mức lương để tính lương hưu thời điểm đó rất thấp. Có chính sách cấp, hỗ trợ kinh phí để mua Bảo hiểm y tế cho lực lượng dự bị động viên ở địa phương và thực hiện công khai quỹ BHYT hàng năm cho người dân biết, theo dõi, giám sát theo quy định.

- Cử tri đề nghị xem xét bổ sung các đối tượng được tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chưa được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; có mức tiền thưởng tương xứng đối với khen tặng Kỷ niệm chương “*Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc*”, tặng Kỷ niệm chương “*Cựu chiến binh*”,... để khích lệ quá trình công hiến. Đồng thời, quan tâm đến chế độ phụ cấp đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội người Cao tuổi phường, xã; chính sách hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ cho đối tượng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo cuộc sống.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa VIII, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Các đ/c: CT, PCT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND, UBNDTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, ĐDBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, tx, tp;
- Lưu VT. P.CTHĐNĐ_{HSKH_21}.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Đỗ Thái Phong